



- 04 51001 สำนักปลัด อบจ.
- 05 51002 สำนักงานเลขานุการ อบจ.
- 06 51003 กองยุทธศาสตร์ฯ
- 07 51004 กองคลัง
- 08 51005 กองช่าง
- 09 51006 กองการศึกษา
- 10 51007 กองสาธารณสุข
- 11 51008 กองการเจ้าหน้าที่
- 12 51009 หน่วยตรวจสอบภายใน
- 13 โรงเรียนของเรา
โรงเรียน อบจ.บ้านจอกคำ

- 14 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)
- 15 แวดวงท้องถิ่น
- 16 กฎหมายน่ารู้
- 17 ข่าวสาร IT
- 18 ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
- 19 ศูนย์บริการคนพิการ

สายด่วน อบจ.มส.

โทร.0 5361 1385 #...

#811

นายวิครอดช วัณไชยรณรงค์
นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน



#812

นายโชคชัย เวชกิจ
รองนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน



#812

นายไพฑูรย์ สำราญไพโรวัลย์
รองนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน



#813

นางเรณู นະนิกวัฒน์
ปลัด อบจ.แม่ฮ่องสอน



#815

นางอารีย์ ไสนสม
รองปลัด อบจ.แม่ฮ่องสอน



-ว่าง-

#814

รองปลัด อบจ.แม่ฮ่องสอน





วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดป่าถ้ำวัว นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในการนี้ นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายประหยัด สุขเกษม ผู้อำนวยการกองช่าง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสถานที่ เก็บขยะกวาดใบไม้ พร้อมทั้งเก็บต้นไม้โต๊ะ แก้วอี๋ ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ณ วัดป่าถ้ำวัว บ้านแม่สุยะ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน



วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางเรณู นະนัควัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน



วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค้การบริการส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้สูงอายุอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยใช้ดนตรี และการพ็อนรำประกอบดนตรีพื้นเมือง เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีนายพิริยะ ดวงลาภทวิกิจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธี

ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในการแสดงออกและมีส่วนร่วมทางสังคมโดยใช้ศิลปะการพ็อนรำ (รำไต , ก้าแลว , ก้าลาย) ประกอบดนตรีพื้นเมือง เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องศิลปะ ทั้งภาคทฤษฎี และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน



เครือข่าย ต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะสองข้างทางบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม คัดแยกขยะรีไซเคิล และนำเงินที่ได้จากการขายไปใช้ประโยชน์ สาธารณะต่อไป ซึ่งส่วนหนึ่งของรายได้จากการคัดแยกขยะนำมา ร่วมทำบุญถวายวัดพระธาตุดอยกองมู โดย อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้มีการส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายต้นกล้า อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังให้เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน ช่วยเหลือสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น



วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาของอปท. เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามอำนาจหน้าที่ หรือพิจารณานำโครงการที่เกิดศักยภาพของ อบจ. แต่เป็นโครงการที่มีความจำเป็นแต่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด ขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) โดยมี ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด , หัวหน้าส่วนราชการ , ประธานหอการค้า และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565เนื่องจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพิจารณาโครงการเกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาที่ต้องนำมาบรรจุเป็นแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบกับมีโครงการที่ประชาชนได้นำเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ และโครงการของส่วนราชการ องค์กรประชาชนที่ได้นำเสนอเข้ามา ภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม

ประกอบกับมีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ ไว้แล้ว แต่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัดของโครงการเพื่อจัดบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม และมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการพัฒนาฯ กรณีที่มีข้อซักถามเพิ่มเติม

กิจกรรม สร้างการรับรู้ การชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียม บำรุง



กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินกิจกรรมมอบป้ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น



โครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
เครื่องจักรกลเพื่อบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ประจำปี 2565



วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายคำปิ่น ประทีปพจน์ ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ลาน้อย เขต 1 นายอุทิศ ชาววงศ์ ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ลาน้อย เขต 2 ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับนายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่ลาน้อย ประชุมหารือในการบริหารจัดการการแก้ปัญหา แบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ โดยใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.มส. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายคำปิ่น ประทีปพจน์ ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ลาน้อย เขต 1 ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับนายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลห้วยห้อม ประชุมหารือในการบริหารจัดการการแก้ปัญหา แบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ โดยใช้เครื่องจักรกล ของ อบจ.มส. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านแม่เนาเติงโน, หมู่ 6 บ้านนาจลอง และ หมู่ 11 บ้านนาจลองใหม่ ตำบลแม่เนาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ปราชญ์ชาวบ้าน



ในฉบับนี้ กองการศึกษาฯ ขอแนะนำให้ผู้อ่าน รู้จักกับปราชญ์ชาวบ้านผู้มีภูมิปัญญา ด้านศิลปกรรมอีกหนึ่งท่าน คือ นายณรงค์ พิมพิใจประภา อยู่บ้านเลขที่ 108 หมู่ 6 ตำบล ห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้มีภูมิปัญญาด้านการทำ เครื่องเงิน เป็นผู้ดูแลกลุ่มทำเครื่องเงินบ้านละออบ เครื่องเงินเป็นเครื่องประดับของชนเผ่าละเวอะ มาแต่ดั้งเดิม เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินของชนเผ่า ละเวอะบ้านละออบ ได้มีการริเริ่มทำเครื่องเงินเมื่อ 120 ปี ที่ผ่านมาโดยประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่ การหลอมเม็ดเงินเหลืองพิมพ์จากนั้นก็ค่อยๆนำไปรีดให้เป็นแผ่นบางลงบางลงแล้วนำไปตีผ่านรู ของแผ่นเหล็กที่มีขนาดต่างๆเพื่อสร้างรูปทรงต่างๆ ซึ่งต้องใช้ทักษะในการตีเครื่องเงิน เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กำไล ฯลฯ ซึ่งมีทั้งศิลปะแบบดั้งเดิมและประยุกต์ มีลวดลาย มากมายในปัจจุบัน



วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายโยธิน เพียรสุขุม ผู้อำนวยการกอง การศึกษาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขต อ.สบเมย อ.แม่สะเรียง ร่วมพิธี เปิดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ กิจกรรมประเพณีลอยกระทง อ.สบเมย ประจำปี 2565 ณ บริเวณสนามที่ว่าการ อำเภอสบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565



วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายไพฑูรย์ สำราญไพโรวัลย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ กิจกรรมสืบสานประเพณี “สิบสองม่นล่อง ผ่องโต” ประจำปี 2565 ณ บริเวณเชิง สะพานข้ามแม่น้ำปายบ้านปางหมู ตำบล ปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมี กิจกรรมระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2565



วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างจังหวัด แม่ฮ่องสอนและสภาชนเผ่าพื้นเมือง แห่งประเทศไทยและกิจกรรมเสริมสร้าง ศักยภาพแก่นำชนเผ่าพื้นเมือง ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน



การประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบรายชื่อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และรายชื่อบุคลากรสาธารณสุขที่ประสงค์
ถ่ายโอนภารกิจมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี รพ.สต. นำร่องการถ่ายโอนภารกิจ จำนวน 6 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ได้แก่ 1. รพ.สต.เมืองแปง 2. รพ.สต.ถ้ำลอด 3. รพ.สต.หมอกจำแป่ 4. รพ.สต.บ้านต่อแพ
5. รพ.สต.บ้านแม่เตี้ย 6. รพ.สต.บ้านน้ำดิบ มีบุคลากรนำร่อง จำนวน 41 คน

โครงสร้างการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542



คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ต.)
กำหนดมาตรฐานกลางและแนวทางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)
กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ๆ

โครงสร้างการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.จ.จ.แม่ฮ่องสอน)

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.จ.จ.แม่ฮ่องสอน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองการเจ้าหน้าที่



มา UPDATE ระเบียบและหนังสือ สั่งการใหม่

สวัสดีครับ มาพบกันในเดือนพฤศจิกายน 2565 ฉบับนี้บทความของหน่วยตรวจสอบภายในขออัพเดทหนังสือสั่งการใหม่มาให้เราชาวท้องถิ่นได้รวบรวมไว้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท.0808.2/ว 7810 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ พ.ศ.2565 ซึ่งบทความของหน่วยตรวจสอบภายในขอยกเอาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ มาสรุปให้ดูคร่าว ๆ ดังนี้

โดยหลักการของระเบียบกล่าวว่า ที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีหลักเกณฑ์การผ่อนผันให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทายาทของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิผ่อนชำระเงินในอัตราที่เป็นธรรมและเป็นแนวทางเดียวกัน

ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 นั้นก็มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

วงเงินที่ผ่อนชำระงวดแรกมีหลักเกณฑ์ว่า ต้องจ่ายงวดแรกด้วยอัตราร้อยละ 20 ของวงเงินที่ได้รับเกินสิทธิหรือโดยไม่มีสิทธิในโอกาสแรกก่อน ส่วนที่เหลือให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(1) กรณีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ให้ผ่อนชำระในอัตราเดือนละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือนหรือรายได้ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 1 ปี

(2) กรณีวงเงินมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ให้ผ่อนชำระในอัตราเดือนละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือนหรือรายได้ ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี

(3) กรณีวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท ให้ผ่อนชำระในอัตราเดือนละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือนหรือรายได้ ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี

ให้คิดดอกเบี้ยระหว่างการผ่อนชำระในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี นับถัดแต่วันถัดจากวันครบกำหนดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกให้คืนเงินจนกว่าชำระเสร็จ เว้นแต่กรณีผู้ผ่อนชำระกระทำการไม่สุจริต ให้คิดดอกเบี้ยระหว่างการผ่อนชำระในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี

กรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้คิดดอกเบี้ยระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี

กรณีผู้ผ่อนชำระเงินทั้งจำนวนให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา 6 เดือน ไม่ต้องคิดดอกเบี้ยระหว่างการผ่อนชำระ

ก็คงพอสรุปคร่าว ๆ สำหรับระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดตามหนังสือการได้ตามที่กล่าวข้างต้น ฉบับหน้าเราจะมาว่ากันด้วยระเบียบว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 กันครับ

มหกรรมวิชาการ อุดมศึกษาราชาภัฏฯ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ รายวิชา ความเป็นเลิศนาฏศิลป์ นำชุดการแสดง ฟ้อนที่ เข้าร่วมแสดงความสามารถในงานมหกรรมวิชาการ อุดมศึกษาราชาภัฏฯเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2565 โดยมีนักเรียนร่วมแสดง 8 คน ควบคุมและฝึกสอนโดย คุณครู ชฎาธาร ตาจุมปา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน



ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่

โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ จัดโครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 นำนักเรียน ไปศึกษาและเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เช่น พุงบัวตอง อ.ขุนยวม , โครงการพระราชดำริปางตอง 2 , ศูนย์การเรียนรู้ ICT , ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า ซึ่งนักเรียนจะได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษา สถานที่ต่าง ๆ ไปบูรณาการใช้ในวิชาที่เรียนในแต่ละระดับชั้น ต่อไป



การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน ขั้นพื้นฐาน อายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 19 ณ สนามกีฬาโรงเรียน บ้านนาป่าแปก อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า นักกีฬาจากโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในประเภท กีฬาฟุตบอลชาย และ กีฬาเซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวหญิง , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในประเภท กีฬา เปตองชายเดี่ยว , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในประเภท กีฬาเซปักตะกร้อทีมชุดชาย

ค่ายภาษาจีน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ ได้จัดกิจกรรม จัดการเรียนรู้การรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ค่ายภาษาจีน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน ได้เสริมทักษะการใช้ภาษา มีกิจกรรม เข้าฐานต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษาจีนและวัฒนธรรมของประเทศจีน เช่น ฐาน การแต่งกายจีน อาหารจีน เป็นต้น



ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน (GLOBAL WARMING) คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจก ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างอง การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การที่โลกมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ "ก๊าซเรือนกระจก" เพิ่มขึ้นในชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่ผิดปกติขึ้น ทำให้โลกมีอุณหภูมิร้อนขึ้น จนกลายเป็นปัญหาโลกร้อน ทำให้มีความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งสาเหตุหลักๆ มาจากการใช้น้ำมัน การปล่อยสารพิษ สารเคมี การตัดไม้ทำลายป่าเมื่อเกิดสภาวะโลกร้อน สุขภาพร่างกายของเราก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อไปทั่วโลก สำหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจมีโอกาสร้อยละ 66 - 90 ที่อาจเกิดฝนกรดน้ำและมรสุมอย่างรุนแรง รวมถึงเกิดความแห้งแล้งในฤดูร้อนที่ยาวนาน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2532 - 2545 ที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดความเสียหาย จากอุทกภัย พายุ และภัยแล้ง คิดเป็นมูลค่าเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่า 70,000 ล้านบาท

วิธีการช่วยป้องกันสภาวะโลกร้อน



ลดระดับการใช้งาน
เครื่องใช้ไฟฟ้าลง เช่น
ปิดไฟขณะไม่ใช้งาน



นำกระดาษหรือ
ภาชนะบรรจุอื่นๆ
กลับไปใช้ใหม่ช่วย
ลดการใช้พลังงาน
ของโลก



งดการจัดซื้อสิ่งของ
ต่างๆ ที่ทำจากไม้
เพื่อปล่อยให้ต้นไม้
และป่าไม้ได้ทำหน้าที่
เป็นปอดของโลก



ลดการใช้น้ำมัน
จากการขับขี่
ขีดยานพาหนะ



เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายปกรณ์ จินาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ผู้นำชุมชน และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการวิทยาลัยผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กิจกรรมโมยโถยผู้สูงอายุตำบลจองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลจองคำ ณ สำนักงาน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน



องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายวีระชัย แสงทองอร่าม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองช่าง ดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้ากิ่งสาธารณะในเขตรับผิดชอบ ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการซ่อมแซม เรียบร้อยแล้ว หากประชาชนต้องการให้ซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ที่ใดเพิ่มเติม สามารถเขียนคำร้องได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่เหาะ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการรณรงค์ลดโลกร้อน โดยทำ ถังขยะเปียก ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โดยได้ดำเนินการสร้างแหล่งเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก / น้ำหมักชีวภาพจากเศษขยะ เพื่อกำจัดเศษอาหารในครัวเรือน ขยะเปียก จำพวกเศษผัก, เศษฟาง นำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยหมักชีวภาพ แจกจ่ายให้ประชาชน เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการกำจัดขยะที่ถูกวิธีในพื้นที่ตำบลแม่เหาะต่อไป



องค์การบริหารส่วนตำบลผาปอง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบล ผาปอง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลผาปอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยอบรมให้ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติผู้สูงอายุและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ มีวิทยากรจาก สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาให้ความรู้ ในการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลผาปอง

ละเมิด คืออะไร?



“ละเมิด” ตามกฎหมาย คือ การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อบุคคลภายนอกโดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้เขาเสียหายแก่ชีวิต แก่ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด กฎหมายถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิดจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดนั้น

ตัวอย่าง นายเอขับรถไปชนท้ายรถของนายบี ขณะจอดรอติดไฟแดง รถของนายบีได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท นายเอต้องชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ นายบี เนื่องจากการกระทำของนายเอเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของนายบีได้รับความเสียหาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420
“ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”





เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

ปฏิเสธได้ว่า โลกที่ไม่เคยหยุดหมุน นำมาซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยนับไม่ถ้วน ที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบชีวิตของผู้คนทั่วโลกให้ต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกสบาย สร้างความมั่นคง และความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้เราอย่างไม่เคยมีมาก่อน วันนี้จะพาคุณผู้อ่าน ไปพบกับเทคโนโลยี สุดล้ำแห่งปี 2022 จากนิตยสาร MIT Technology Review ซึ่งจะมีการจัดอันดับในทุก ๆ ปี โดยปีที่ผ่านมามีการพูดถึงเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกใหม่ ๆ หลายเรื่อง แต่เล่มนี้จะคัดมาฝากสัก 2 เรื่อง ก่อนค่ะ มาติดตามกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้าง

1

การใช้รหัสผ่านน้อยลง (The End of Password)

เมื่อก่อนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานระบบต่าง ๆ บนเครือข่ายออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ อีเมล หรือแอปฯ อื่น ๆ จำเป็นต้องยืนยันด้วยรหัสผ่าน (Password) เท่านั้น แต่ทว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันอาจทำให้การยืนยันด้วย Password ลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะมีช่องทางใหม่ๆ ที่ทั้งใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว และค่อนข้างปลอดภัยกว่าเข้ามาแทนที่ เช่น การส่งลิงก์ทางอีเมล (Link Sent via Email) การส่งแจ้งเตือนผ่านข้อความ (Push Notification) หรือการสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ (Biometric Scan)

2

วัคซีนป้องกันมาลาเรียตัวแรกของโลก (Malaria Vaccine)

เมื่อเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรอง “วัคซีนต้านมาลาเรีย” ตัวแรกของโลก จากความพยายามและการพัฒนามานานกว่า 30 ปี ซึ่งนับเป็นข่าวดีของทุกคนทั่วโลก เพราะวัคซีนดังกล่าวจะสามารถช่วยรักษาชีวิตคนได้กว่าแสนคนต่อปี โดยโรคมมาลาเรีย (Malaria) เป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อมรณะ ที่สร้างความกังวลใจให้ผู้คนทั่วโลกมาอย่างยาวนาน ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนกว่า 600,000 คนต่อปี และส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุไม่ถึง 5 ปี เพราะยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งโรคดังกล่าวมียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรค โดยสามารถพบได้ตามบ้านเรือน ป่า หรือภูเขา

แปลและเรียบเรียงจาก: <https://bit.ly/3HxPY1R>

เทศกาลชิมกาแฟสด

ท่องเที่ยวตำบลห้วยห้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมเทศกาลชิมกาแฟสด ท่องเที่ยวตำบลห้วยห้อม ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐานปลอดภัย และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดปี เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมใหม่ ตำบลห้วยห้อม ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่า

โดยภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การชิมกาแฟสด การเดินชมสวนกาแฟ การประกวดธิดากาแฟ เป็นต้น

งานนี้บอกเลยว่า เป็นงานที่คนรักกาแฟพลาดไม่ได้เลยเด็ดขาด เพราะนอกจากจะได้ชิมกาแฟรสชาติดีแล้ว ยังจะได้ชมความงดงามจากวิวทิวทัศน์ของบ้านห้วยห้อมอีกด้วย แล้วคุณจะพบว่า “กาแฟหลักสิบวิวหลักล้าน” มีอยู่จริง !!



สินค้า คนพิการ สินค้า คุณภาพ

#สินค้าคนพิการตำบลแม่ตะตวน





#กล้วยม้วนสูตรออริจินัล ทานง่าย ดีต่อสุขภาพ พร้อมคุณประโยชน์มากมาย ช่วยชะลอความแก่ ป้องกันมะเร็ง มีสารที่มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร ทำให้กระเพาะ และลำไส้ทำงานน้อยลง อีกทั้งกากใยของกล้วยยังช่วยให้ระบบขับถ่ายในร่างกายเป็นปกติ




ราคาพิเศษ
เพียงกล่องละ
79 บาท
 (จากปกติกล่องละ 129 บาท)
บรรจุกล่องละ 12 ชิ้น
1 กล่อง 79 บาท
 จากปกติ 129 บาท
3 กล่อง 200 บาท
 จากปกติ 387 บาท
 (สินค้าทุกรายการยังไม่รวมค่าจัดส่ง)



 0 5361 1385 #807

 -mhs.pao
-PerdMuangTai
-hedkorleawOTOP
-Trip Maehongson

 www.mhs-pao.go.th

 Youtube : MHS PAO

Radio :

อบจ.แม่ฮ่องสอนพบนประชาชน FM 104 MHz
อบจ.แม่ฮ่องสอนพบนประชาชน FM 90.5 MHz
ทุกวันอังคาร เวลา 10.10 - 11.00 น.